

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

ผู้มาประชุม -๑๘- คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธนศ เกตุชาติ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	ธนศ เกตุชาติ
๒	นายเฉลิม ธรรมดา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	เฉลิม ธรรมดา
๓	นายบุญชื่น เทียกมา	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	บุญชื่น เทียกมา
๔	นายอิทธิพล จันยา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑	อิทธิพล จันยา
๕	นายนิพนธ์ มีแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒	นิพนธ์ มีแก้ว
๖	นายสุชาติ แมนไธสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓	สุชาติ แมนไธสง
๗	นายพรชัย ไกรสุข	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔	พรชัย ไกรสุข
๘	นายทัน โสปัญหาริ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕	ทัน โสปัญหาริ
๙	นายจักรพงษ์ รินทะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖	จักรพงษ์ รินทะ
๑๐	น.ส.กมลทิพย์ แก่นพรม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗	กมลทิพย์ แก่นพรม
๑๑	นายบวรศักดิ์ เงามาม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘	บวรศักดิ์ เงามาม
๑๒	นายวิชาญ หาสุข	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐	วิชาญ หาสุข
๑๓	นายจอมศรี พัดพรม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒	จอมศรี พัดพรม
๑๔	นายสุข ปานทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓	สุข ปานทอง
๑๕	นางอมรรัตน์ สันทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔	อมรรัตน์ สันทอง
๑๖	นายบุญจันทร์ ฉิมจรรย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๕	บุญจันทร์ ฉิมจรรย์
๑๗	นายสมเด็จ บุตรทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๗	สมเด็จ บุตรทอง
๑๘	นายสะอาด มียอด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๘	สะอาด มียอด

ผู้เข้าร่วมประชุม -๑๔- คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายหิรัญวุฒิ บุญล้อม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	หิรัญวุฒิ บุญล้อม
๒	นายสังวร โพธิ์เงิน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	สังวร โพธิ์เงิน
๓	นายสำรวย ฉิมจรรย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	สำรวย ฉิมจรรย์
๔	นายสันวิษณ์ ฉิมจรรย์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	สันวิษณ์ ฉิมจรรย์
๕	นายยุพิน ฉิมจรรย์	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	ยุพิน ฉิมจรรย์
๖	นายมานพ ประวัตวิไล	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	มานพ ประวัตวิไล
๗	น.ส.บุญญาลักษณ์ จินตณสติย์	ผอ.กองคลัง	บุญญาลักษณ์ จินตณสติย์
๘	น.ส.อรอนงค์ รักสนาม	นักพัฒนาชุมชน(ชก) รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการ	อรอนงค์ รักสนาม
๙	น.ส.สุธาทิพย์ ขำเนก	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	สุธาทิพย์ ขำเนก
๑๐	นางอัญชลี สีหานาม	นวก.ศึกษา (ชก) รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ	อัญชลี สีหานาม

๑๑	นายธนกร ยิ่งยงยุทธ	ผอ.กองช่าง	ธนกร ยิ่งยงยุทธ
๑๒	นายภิญโญ บุตรทอง	นักจัดการงานทั่วไป	ภิญโญ บุตรทอง
๑๓	น.ส.ลักษณรัตน์ ศรีทานนท์	นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ	ลักษณรัตน์ ศรีทานนท์
๑๔	นายวิชัย สุรรัมย์	กำนันตำบลเมืองไผ่	วิชัย สุรรัมย์

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ

-เมื่อที่ประชุมพร้อมกันแล้ว กระทบ..นายบุญชื่น เทียกมา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรียนเชิญนายธนศ เกตุชาติ ประธานสภาฯ ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานสภาฯ

-เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, คณะผู้บริหารฯ ทน.ส่วนราชการ และสมาชิกสภาทุกท่าน ในวันที่..กระทบ นายธนศ เกตุชาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

๑.๑ ขอชี้แจง ๑ เรื่อง คือ การตากข้าวเปลือกบนทางสาธารณะ หรือถนนหลวง ในช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว หลังจากเกี่ยวเสร็จแล้ว เกษตรกรไม่มีพื้นที่จะตากข้าวเปลือก จึงจำเป็นต้องนำมาตากไว้บนถนนหลวงหรือถนนสาธารณะ จึงอยากจะขอฝากผ่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ประชาชนในชุมชนใช้ความระมัดระวัง หรือติดตั้งสัญญาณเตือนให้เห็น เพื่อป้องกันและปลอดภัยจากการสัญจรไปมาของผู้ใช้ถนน และขอเรียนเชิญท่านนายกฯ มีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุมฯ ขอเรียนเชิญชี้แจง ครับ

นายก อบต.

๑.๒ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทน.ส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระทบฯ มีเรื่องนำเรียนในที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง ครับ

๑.เรื่องกิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกิจกรรมดังกล่าว ทั้ง ๓ ภาค -ภาคเช้ากิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๓ ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ -ภาคกลางวัน กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และในภาคค่ำ-กิจกรรมวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพร จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ และหวังว่าจักได้รับความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตำบลเมืองไผ่และกิจกรรมภายนอกตำบล ในปีนี้ ตำบลเมืองไผ่ ได้รับเกียรติให้จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญฤกษ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๕ บ้านสระขามใหญ่ และ หมู่ ๘ บ้านห้วยลึก จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีอันทรงเกียรตินี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

๒.เรื่องการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)และวางท่อระบายน้ำ ตามที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านสื่อโซเชียล บ้านน้อยพัฒนา หมู่ ๑๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายทางบ้านนายสงวน วุฒิมยา สภาพถนนมีน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรลำบาก จึงขอให้ซ่อมหรือปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าว พร้อมวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สิ้นสุด บัดนี้ กองช่างได้ดำเนินการสำรวจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ทำให้ชาวบ้านและบุคคลทั่วไปสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น และได้รับความชื่นชม เป็นการแก้ไขปัญหาถูกจุด ชาวบ้านได้รับประโยชน์

๓.เรื่องซ่อมแซมสินทรัพย์ของอบต.เมืองไผ่ ตามที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านผ่านท่านสมาชิกสภาฯ ถนน คลองสาธารณะ ฝ่ายท่อน้ำ ที่ได้รับความชำรุดเสียหายจากภัย

พิบัติ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ คาดว่าหลังสิ้นฤดูฝนแล้ว จะได้ดำเนินการซ่อมแซมให้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น ถนนเพื่อการเกษตรจะดำเนินการซ่อมแซมให้ทันในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีถนนดีรองรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ส่วนพื้นที่รับน้ำและบริเวณน้ำท่วมขังที่ทำให้ไร่มัน-นาข้าวได้รับความเสียหาย ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขด้วยการเปิดทางระบายน้ำลงสู่คลองสาธารณะและหนองน้ำสาธารณะ เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง ส่วนคูกันน้ำหรือฝายทดน้ำที่ได้รับความเสียหาย ก็จะดำเนินการซ่อมแซมให้มั่นคงถาวรสามารถกักเก็บน้ำได้ในฤดูน้ำหลาก และพี-น้องเกษตรกรสามารถใช้ขนส่งพืชผลข้ามไป-มาได้สะดวก โดยจะเร่งดำเนินการให้ทันกับเหตุการณ์ และหากมีงบประมาณเพียงพอก็จะดำเนินการทันที

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา

-รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธานสภา

๓.๑ ติดตามแผน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อ่านตามเอกสารที่แจก

๓.๒ งบแสดงฐานะทางการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เชิญท่านผอ.กองคลังชี้แจงรายละเอียด (ปรากฏตามเอกสารที่แจก)

๓.๓ การดำเนินโครงการฯจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๘ โครงการ ที่สภาฯได้อนุมัติเมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ เฉพาะหมู่บ้านที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หมู่บ้านที่มีถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อและน้ำท่วมขัง จะได้รับการแก้ไขให้ก่อน และหมู่บ้านที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และทอดสูงซำรุดจนไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ก็ได้ดำเนินการให้ ส่วนหมู่บ้านที่เหลือที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนั้น ก็จะเร่งรัดติดตามดำเนินการให้ตามที่ท่านสมาชิกฯได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวทั้งหมด ต่อไป แต่เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนเงินคงคลัง จึงทำให้การใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการฯทั้งหมด ให้ชะลอการใช้จ่ายออกไปก่อน จนกว่าจะมีการตรวจสอบจำนวนเงินที่แน่นอนและสามารถนำไปใช้จ่ายได้ แต่ในปัจจุบัน โครงการที่เหลือจำนวน ๗ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการและก่อหนี้ผูกพันได้แล้ว เนื่องจากพันกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จึงตกเป็นพับโดยผลของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับเรื่องนี้ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ในฐานะผู้บริหารฯ ก็ได้เห็นความเดือดร้อนของพี-น้องประชาชนตลอด และไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว หากมีงบประมาณเพียงพอหรืออาจตั้งจ่ายงบประมาณประจำปีเพื่อดำเนินโครงการฯให้แก่หมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนข้างต้น ก็จะได้ดำเนินการให้ในโอกาสต่อไป จึงขอเรียนให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน

ได้รับทราบ ครับ

๓.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ระเบียบใหม่แทนระเบียบเก่า และมีผลบังคับใช้ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจก

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ

๔.๑ ยุติติพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียนเชิญนักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ) ผู้ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ได้นำเสนอและชี้แจงรายละเอียด ครับ

นายภิญโญ บุตรทอง

-กล่าว กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดให้ อบท.จัดทำ (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติ ปรากฏตามเอกสารที่แจก และขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติด้วย ครับ

ประธานสภาฯ

๔.๒ ยุติติพิจารณาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗

-เรียนเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอในที่ประชุม การประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ จะกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี ก็สมัย เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้เสนอเลย ครับ

นายบุญจันทร์ ฉิมจรรย์

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายบุญจันทร์ ฉิมจรรย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ บ้านหนองพันธุสุลี ขอเสนอการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ มีกำหนด ๔ สมัย ครับ

ประธานสภาฯ

-กล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ก็ให้ถือเอากำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ มีกำหนด ๔ สมัย ตามที่ท่าน ส.อบต.บุญจันทร์ ฉิมจรรย์ เสนอ โดยมีกำหนด ดังนี้

๑.สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒.สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓.สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๔.สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

-ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ -๑๕- ท่าน

-ไม่เห็นชอบ -๐- ท่าน

